

ask jacquie

by Jacquie Carter

Director, Worldwide Outer Nutrition Product Training



หน้า

ทำไมเราจึงต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับบริเวณรอบดวงตา? ฉันใช้เพียงแค่มอยส์เจอร์ไรเซอร์หรืออินทอร์นัมไม่ได้ใช่ไหม

คุณอาจเคยคิดว่า คงจะดีหากมีผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า? แต่น่าเสียดาย เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อผิวสูงสุด การใช้ผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวจึงไม่ใช่ความคิดที่ดี เนื่องจากผิวบริเวณรอบดวงตาแตกต่างจากผิวส่วนอื่นๆของร่างกายเพราะบริเวณนี้ไม่มีต่อมน้ำมันและต่อมเหงื่อ และเพราะว่าผิวบริเวณรอบดวงตามีความละเอียดอ่อนมาก ดังนั้น เราต้องมั่นใจว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่มีความปลอดภัยและอ่อนโยนสำหรับการดูแลผิวบริเวณนี้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าผิวของฉันแห้งหรือมัน?

ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งจะมีรอยต่างที่เกล็ดของเซลล์ผิว โดยที่พื้นผิวจะปรากฏรอยหมองคล้ำและริ้วรอยที่มองเห็นได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบดวงตาและเหนือริมฝีปาก การทำความสะอาดที่รุนแรง, สภาพอากาศหนาวเย็นแต่ภายในอุ่นและภูมิอากาศที่แห้งทำให้ผิวของคุณรู้สึกตึงและอ่อนไหว โชคดีที่คนที่มีผิวธรรมดาถึงผิวแห้งมักจะปราศจากหัวสิวและรอยแตก จึงควรใช้ เซอร์บาไลฟ์ สกิน ชูตติง ออิล เคลนเซอร์ เป็นประจำ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าผิวของฉันเป็นผิวธรรมดาถึงผิวมัน?

ผิวธรรมดาถึงผิวมันจะดูเงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณทีโซน (จมูก, คาง, หน้าผากและแก้ม) ซึ่งบริเวณเหล่านี้จะมีต่อมน้ำมันมากกว่าส่วนอื่นบนใบหน้าและดังนั้นจึงมีน้ำมันออกมามากกว่าและบ่อยกว่า โดยที่อาจจะมองเห็นรูขุมขนได้ชัด, มีสิวก่เกิดขึ้นมากกว่า และใบหน้ามีความไวต่อ

เคลนเซอร์ที่เข้มข้นและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ผสม สำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันควรใช้ เซอร์บาไลฟ์ สกิน โพลิชซิ่ง ซีตริล เคลนเซอร์

มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับผิวใช้ใหม่ ถ้าฉันไม่ล้างหน้าก่อนนอน?

การไม่ล้างมาสคาร่าและเครื่องสำอางรอบดวงตาออกก่อนเข้านอนสามารถทำให้คุณตื่นนอนมาพร้อมกับรอยบวมใต้ดวงตา และแม้กระทั่งทำให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้ ส่วนเมคอัพอื่นๆ เช่น รองพื้น, ที่ปิดแก้มและคอนซิลเลอร์ อาจไปปิดกั้นการหายใจของผิวและอาจทำให้เกิดการอุดตันที่รูขุมขนเป็นผลทำให้เกิดสิวได้ง่าย, ผิวดูหมองคล้ำ แม้ว่าคุณไม่ได้แต่งหน้าระหว่างวัน ผิวของคุณยังคงสะสมน้ำมัน, สิ่งสกปรก และสิ่งแปลกปลอมที่ก่อให้เกิดสิวและสีผิวที่หมองคล้ำถ้าไม่ล้างออกก่อนเข้านอน การทำความสะอาดผิวด้วย เซอร์บาไลฟ์ สกิน เคลนเซอร์ ทุกคืนจึงเป็นสิ่งที่จะต้องทำ!

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ : askjacquie@herbalife.com

 **HERBALIFE.**

